

Giang) của xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, ấp Châu Long 1, ấp Châu Long 6 của phường Châu Phú B lập thành một xã lấy tên là xã Vĩnh Mỹ.

Địa giới của xã Vĩnh Mỹ ở phía bắc giáp huyện Phú Tân, phía đông giáp xã Mỹ Đức (huyện Châu Phú), phía tây giáp xã Vĩnh Tế và phường Châu Phú B, phía nam giáp huyện Bàu Núi.

Điều 2. — Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 1979

T.M. và thừa ủy nhiệm của  
Hội đồng Chính phủ  
Bộ trưởng Phủ thủ tướng  
VŨ TUẤN

## THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

**CHỈ THỊ số 137-TTg ngày 20-4-1979**  
về việc tăng cường bảo vệ rừng  
trong công tác khai hoang mở rộng  
diện tích sản xuất nông nghiệp và  
lâm nghiệp.

Thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ tư của Đảng, nhiều địa phương, cơ sở sản xuất của trung ương, các đơn vị quân đội, v.v... đã tiến hành khai hoang và đạt được một số thành tựu trong việc mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp cũng như phân bố lại lao động và dân cư giữa các vùng. Nhưng trong quá trình khai hoang, do chưa quán triệt quan điểm toàn diện nên đã nảy sinh những thiếu sót cần khắc phục

như chưa chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ, thể lệ, quy định về việc bảo vệ rừng; một số nơi đã khai hoang vào rừng không đúng thủ tục, có hiện tượng nhân việc khai hoang để lấy gỗ, củi không hợp lệ, có những nơi chưa tận dụng được gỗ, kể cả gỗ quý, gây lãng phí lớn.

Tình hình trên ảnh hưởng xấu đến môi trường tự nhiên. Nếu không chấm dứt kịp thời sẽ gây hao hụt lớn đến vốn rừng, gây tác hại trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống nhân dân trong nhiều vùng rộng lớn.

Khai hoang mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp phải đi đôi với bảo vệ tài nguyên rừng.

Để làm tốt hơn nữa những mặt công tác trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp làm đúng những điều quy định như sau:

1. Trong việc xác định địa bàn khai hoang, cần sử dụng đến mức tối đa diện tích đất đai hiện nay không có rừng mà thích hợp cho nông nghiệp để sản xuất lương thực và thực phẩm, để hạn chế đến mức thấp nhất việc mở rộng khai hoang vào rừng.

Diện tích rừng xen kẽ phải giữ lại để xây dựng thành những dải rừng phòng hộ và cung cấp gỗ, củi cho bản thân vùng khai hoang sau này. Những nơi thiếu hoặc chưa có, phải trồng hệ thống đai rừng phòng hộ và rừng cung cấp gỗ, củi cho bản thân vùng đó.

2. Khi thật cần thiết phải khai hoang vào rừng dù ít hay nhiều đều phải chấp hành nghiêm chỉnh Pháp lệnh quy định việc bảo vệ rừng của Quốc hội và nghị

quyết số 155-CP của Hội đồng Chính phủ về việc thi hành Pháp lệnh.

3. Mỗi đơn vị kinh tế nông nghiệp và lâm nghiệp phải sử dụng tổng hợp tài nguyên về đất đai; phải căn cứ vào nhiều yếu tố để định ra nhiệm vụ sản xuất cho những diện tích đất đai khác nhau theo hướng trong vùng nông nghiệp cũng kinh doanh lâm nghiệp và trong vùng lâm nghiệp cũng kinh doanh nông nghiệp.

4. Bộ Lâm nghiệp và Bộ Nông nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các địa phương thi hành nghiêm chỉnh chỉ thị này và cùng với Ủy ban Thanh tra của Chính phủ tổ chức kiểm tra việc thực hiện ở các cơ sở sản xuất.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1979  
K.T. Thủ tướng Chính phủ  
**Phó thủ tướng**  
**VÔ CHÍ CÔNG**

## CÁC BỘ

### BỘ VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

**QUYẾT ĐỊNH số 54-VHTT/QĐ ngày 29-4-1979 xếp hạng 18 di tích lịch sử và văn hóa.**

### BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

*Căn cứ nghị định số 519-TTg ngày 29-10-1957 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh;*

*Căn cứ quyết định số 96-CP ngày 28-10-1978 của Hội đồng Chính phủ về tổ chức ngành văn hóa và thông tin;*

*Xét đề nghị của Vụ bảo tồn bảo tàng về việc xếp hạng các di tích lịch sử và văn hóa,*

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.**— Nay xếp hạng mười tám (18) di tích lịch sử và văn hóa thuộc các tỉnh và thành phố sau đây:

### Hà Bắc:

1. Những di tích về cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do cụ Hoàng Hoa Thám lãnh đạo (cuối thế kỷ 19 — đầu thế kỷ 20) gồm đồn Hom, đồn Phồn Xương, đồn Hồ Chuối, chùa Léo thuộc xã Tam Hiệp và xã Phồn Xương, huyện Yên Thế;

2. Ngôi nhà cụ Đạm Thi (Nguyễn Tiến Tuấn) ở xóm Thịnh Lang, xã Đình Bảng, huyện Tiên Sơn, nơi họp hội nghị Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương lần thứ bảy.

### Hà Sơn Bình:

3. Chùa Bối Khê, di tích kiến trúc nghệ thuật (thế kỷ 14 — 15) thuộc xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai.

### Thành phố Hà Nội:

4. Ngôi nhà số 48 hàng Ngang, nơi Hồ Chủ tịch viết bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945.

5. Khu di tích Khâm Thiên nơi ghi lại tội ác của giặc Mỹ ném bom hủy diệt khu đông dân bằng máy bay B 52.

### Hà Nam Ninh:

6. Những di tích lịch sử chống Mỹ cứu nước:

— Khu chỉ huy sở của thành ủy và của nhà máy dệt Nam Định;

— Cửa hàng ăn uống và cửa hàng cắt tóc ở dưới hầm tại phố Nguyễn Du;